

Đông Hà, ngày 28 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO
Tổng kết hoạt động giai đoạn 2016 – 2021
Phương hướng, nhiệm vụ trong gian đoạn tiếp theo

Thực hiện Kế hoạch của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về việc tổng kết hoạt động Hội đồng nhân dân thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà kính báo cáo Hội đồng nhân dân kết quả hoạt động giai đoạn 2016 – 2021, phương hướng nhiệm vụ gian đoạn tới như sau:

1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2021

1. Thuận lợi

Trên cơ sở chỉ tiêu nhiệm vụ của Tổng cục và Cục Thi hành án dân sự giao hàng năm, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà xây dựng Kế hoạch công tác năm, trình Ủy ban nhân dân thành phố cho ý kiến, đề nghị Cục Thi hành án dân sự phê duyệt và triển khai ngay các phương án, biện pháp thực hiện theo Kế hoạch đề ra. Đồng thời quyết định giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự năm công tác đối với từng Chấp hành viên.

Trong giai đoạn 2016 – 2021 Chi cục đã thực hiện triển khai, quán triệt cán bộ công chức và người lao động thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Cục Thi hành án dân sự liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu công tác. Quan tâm chỉ đạo, quán triệt cán bộ công chức đơn vị tiếp tục nghiên cứu kỹ để tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành theo quy định; đôn đốc Chấp hành viên, cán bộ tiến hành xác minh, rà soát và phân loại án đảm bảo chính xác theo quy định để có biện pháp giải quyết, thi hành. Chú trọng và tập trung tổ chức thi hành dứt điểm đối với các vụ việc phức tạp, có giá trị phải thi hành lớn; tăng cường kiểm tra đối với hoạt động tác nghiệp của Chấp hành viên; đảm bảo việc cưỡng chế, tổ chức thi hành phải đúng thủ tục, trình tự theo quy định, hạn chế việc thi hành án bị khiếu nại ...v.v nhằm góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.

Đối với những vụ án lớn, phức tạp luôn được Lãnh đạo Chi cục quan tâm chỉ đạo, thực hiện kịp thời; Quán triệt việc ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo đúng quy định, thực hiện tốt việc tiếp nhận bản án, quyết định, việc thụ lý, xác minh, phân loại án và số liệu thống kê về thi hành án. Chỉ đạo Chấp hành viên tập trung tổ chức thi hành dứt điểm các vụ án trọng điểm, các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng.

2. Khó khăn

Thực tế cho thấy với số vụ việc, tiền thụ lý luôn tăng hàng năm, trong khi đó chỉ tiêu năm sau luôn phải thực hiện cao hơn năm trước. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn có lúc chưa thực sự quyết liệt, trong hoạt động nghiệp vụ thiếu gắn kết, thiếu tương trợ lẫn nhau, hoạt động thiếu khoa học, có lúc gây lãng phí về nhân lực, thời gian, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả của việc thực hiện nhiệm vụ.

Số vụ việc phức tạp và số tiền phải thi hành lớn phát sinh ngày càng nhiều, trong khi nhiều trường hợp đương sự không có điều kiện thi hành án; vẫn còn không ít trường hợp đương sự cố tình chây ỳ, trốn tránh, chống đối, kéo dài việc thi hành án.

3. Kết quả thi hành án dân sự giai đoạn 2016 - 2021

Trong giai đoạn 2016 – 2021, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà đã thụ lý và giải quyết việc thi hành án với 4.487 việc/ với số tiền 367 tỷ 525 triệu 752 nghìn đồng.

Đã giải quyết xong 3.925 việc/ trên tổng số tiền là 159 tỷ 577 triệu 988 nghìn đồng, trong đó thu nộp Ngân sách Nhà nước số tiền 6.682.790.000 đồng (1.858 việc)

Trong giai đoạn 2016 - 2021, Chi cục đã tổ chức thi hành dứt điểm nhiều vụ việc có giá lớn, đặc biệt với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành trên địa bàn thành phố với Cơ quan thi hành án dân sự trong tổ chức cưỡng chế có huy động lực lượng góp phần quan trọng vào việc nâng cao kết quả, hiệu quả thi hành án dân sự, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, có ý nghĩa răn đe đối với các trường hợp cố tình chây ỳ, chống đối, không tự nguyện thi hành án.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Chi cục Thi hành án dân sự đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt các Quy chế phối hợp đã được ký kết theo quy định. Phối hợp tốt với các Trại tạm giam, Trại giam để tổ chức thi hành án đối với các đương sự đang chấp hành án phạt tù; tạo điều kiện thuận lợi trong việc xác nhận kết quả thi hành án dân sự để phục vụ tốt cho công tác xem xét, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với đương sự.

3. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong năm 2020.

Xác định tầm quan trọng của công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, lãnh đạo Cơ quan Thi hành án dân sự đã tổ chức triển khai các nội dung của Luật, Thông tư và các văn bản của Ngành đến toàn thể cán bộ, công chức; yêu cầu cán bộ công chức và các bộ phận có liên quan nghiên cứu, thực hiện đảm bảo có hiệu quả.

Kết quả giải quyết đơn trong giai đoạn 2016 – 2021:

+ Về tiếp công dân: Lãnh đạo cơ quan đã thực hiện 33 lượt tiếp công dân.

+ Về khiếu nại: Tổng số đơn đã nhận: 64 đơn khiếu nại. Cơ quan Thi hành án đã thụ lý và giải quyết xong 38 đơn; Số đơn còn lại không đủ điều kiện giải quyết.

+ Về tố cáo: Tổng số đơn đã nhận: 06 đơn; 05 đơn tố cáo không đủ điều kiện giải quyết; 01 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trên là Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị.

Lãnh đạo Cơ quan Thi hành án chỉ đạo, quán triệt nội dung Luật đến toàn thể cán bộ, công chức. Thực hiện tốt các quy định về công tác tiếp dân nhằm góp phần giải đáp những vấn đề về thi hành án dân sự mà công dân chưa rõ, có thắc mắc, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Công tác xử lý đơn khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

4. Công tác Thi hành án hành chính

Lãnh đạo đơn vị tiếp tục tổ chức quán triệt tinh thần, nội dung cơ bản của pháp luật thi hành án hành chính, theo dõi thi hành án hành chính; Đồng thời chỉ đạo, quán triệt đến cán bộ, Chấp hành viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thường xuyên lồng ghép tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án hành chính dưới những hình thức phù hợp, hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức của công dân, tổ chức, đơn vị trên địa bàn về tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác thi hành án hành chính. Trong giai đoạn 2016 – 2021, đơn vị tổ chức thi hành phần án phí đối với các vụ án hành chính, không thực hiện công tác theo dõi thi hành án hành chính theo thẩm quyền.

5. Công tác phòng, chống tham nhũng

Lãnh đạo đơn vị thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi trách nhiệm được thực hiện nghiêm túc nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong đơn vị. Tập thể lãnh đạo đơn vị luôn nghiêm chỉnh, gương mẫu chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thể hiện rõ trách nhiệm của người đứng đầu.

Lãnh đạo đơn vị luôn chú trọng công tác triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Gương mẫu thực hiện nghiêm túc và thường xuyên quan tâm chỉ đạo, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật nên không có tình trạng cán bộ, công chức vi phạm.

6. Tình hình, kết quả thực hiện việc phối hợp trong công tác thi hành án dân sự

Xác định tầm quan trọng, sự ảnh hưởng của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các ban ngành và các đoàn thể đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính, cho nên đơn vị luôn tranh thủ và nhận được sự chỉ đạo, vào cuộc của các cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn. Kết quả cho thấy công tác phối hợp được củng cố chặt chẽ, việc cung cấp trao đổi thông tin trong thi hành án dân sự được kịp thời và xử lý có hiệu quả.

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự được kiện toàn theo Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 19/5/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về quy định hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự. Khi cơ quan Thi hành án dân sự xin ý kiến chỉ đạo, có ý kiến đề xuất đối với các vụ việc phức tạp, có vướng mắc.

Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự đã kịp thời cho ý kiến chỉ đạo¹, yêu cầu các cơ quan, ban ngành liên quan phối hợp chặt chẽ trong việc phối hợp, cưỡng chế thi hành án.

Kết quả thực hiện Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BTP-BCA ngày 30/3/2012; Quy chế liên ngành số 513/QCLN-CTHA-CA ngày 13/5/2013 giữa Cục Thi hành án dân sự và Công an tỉnh về việc phối hợp liên ngành trong công tác bảo vệ cưỡng chế và thực hiện biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự. Việc phối hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự với Cơ quan Công an thành phố theo Thông tư số 03 và Quy chế phối hợp liên ngành đã phát huy hiệu quả nhất là trong các vụ việc cưỡng chế có huy động lực lượng tham gia trên địa bàn thành phố. Việc hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ đúng quy định giữa hai Cơ quan trong quá trình tổ chức cưỡng chế, kê biên góp phần nâng cao hiệu quả, kết quả thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, có ý nghĩa răn đe đối với các trường hợp cố tình chây ỳ, chống đối, không tự nguyện thi hành án. Trong giai đoạn 2016 – 2021, Chi cục Thi hành án dân sự đã ban hành 171 quyết định cưỡng chế, kê biên, trong đó tiến chỉ tiến hành cưỡng chế 01 vụ có huy động lực lượng công an bảo vệ cùng với sự tham gia phối hợp của các cơ quan ban ngành trên địa bàn thành phố, vụ việc cưỡng chế diễn ra an toàn, hiệu quả và đúng quy định pháp luật².

Trên cơ sở Quy chế phối hợp liên ngành đã ký kết, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự, lãnh đạo chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan, trong giai đoạn 2016 – 2021 đơn vị đã tổ chức thi hành xong các vụ việc có giá trị thi hành lớn, phức tạp³. Một số vụ việc đương sự tự nguyện thi hành trước khi tổ chức cưỡng chế⁴. Sự phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thi hành án của các cơ quan liên ngành đã góp phần không nhỏ đến hiệu quả thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Đông Hà.

1: Trong giai đoạn 2016 - 2021 Cơ quan Thi hành án đã xin ý kiến của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố 01 lần đối với các vụ việc có khó khăn, vướng mắc như Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Phúc Sinh; Vụ Trương Đức Đào, Hoàng Thị Mỹ Lan; Vụ Nguyễn Mạnh Hương và bà Nguyễn Thị Hải.

2: Ngày 10/12/2019, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà tổ chức cưỡng chế thi hành án có huy động lực lượng lớn đối với vụ Hoàng Hàn – Hoàng Thị Thảo tại khu phố 1, phường 2, thành phố Đông Hà, phải thi hành án với nội dung: ông Hoàng Hàn và bà Hoàng Thị Thảo tháo dỡ đoạn tường rào bờ lô dài 5m, kê đất tấp lô, di dời hai cây cau và một cây đu đủ (nằm trên phần tranh chấp), trả lại cho hộ bà Hoàng Thị Tuyết diện tích 42m². Ông Hoàng Hàn và bà Hoàng Thị Thảo có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành, có thái độ chống đối việc thi hành án như huy động anh em, họ hàng, bạn bè cùng tham gia chống đối, cản trở việc đo đạc, cắm mốc do đó Cơ quan Thi hành án phối hợp với Công an thành phố Đông Hà và các cơ quan chức năng khác trên địa bàn thành phố đã tổ chức cưỡng chế thành công vụ việc.

3: Vụ Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ thương mại Lê Nguyên phải trả cho Ngân hàng Công thương Việt Nam số tiền 9.361.985.000đồng.

Vụ Công ty TNHH MTV Phúc Sinh phải trả cho Ngân hàng VPbank số tiền 1.673.112.429đồng.

Vụ Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại 423 phải trả số tiền 3.588.256.032đồng cho Công ty TNHH MTV Hoài Anh Vân.

4: Vụ ông Võ Văn Thủy và bà Lê Thị Na phải bàn giao tài sản với giá trị 6.867.152.000đồng; Vụ Hà Văn Phong, Nguyễn Thị Thủy giao nhà với giá trị 4.951.751.000đồng.

Giai đoạn 2016 – 2021, Viện kiểm sát đã phối hợp tổ chức giám sát theo định kỳ và đột xuất⁵, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân thành phố phối hợp với Cơ quan Thi hành án trong các cuộc họp liên ngành⁶. Phối hợp với Tòa án nhân dân thành phố trong việc xác định, phân chia tài sản chung, giải thích bản án⁷. Công tác phối hợp thi hành án đối với những vụ án lớn, phức tạp luôn được quan tâm, tổ chức thi hành kịp thời, đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật và tổ chức thi hành dứt điểm các vụ án lớn, phức tạp có điều kiện thi hành góp phần tạo điều kiện để Cơ quan Thi hành án hoàn thành tốt nhiệm vụ.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG GIAN ĐOẠN TỚI

1. Phương hướng, nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.

Hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự được cấp trên giao; Bảo đảm theo dõi việc thi hành đối với 100% bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung theo dõi thi hành.

Có kế hoạch tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc khó khăn, phức tạp, có giá trị lớn; liên quan về tranh chấp đất đai thuộc diện án trọng điểm, ảnh hưởng đến tình hình TTATXH trên địa bàn; Chú trọng công tác dân vận, kiên quyết cưỡng chế đối với các trường hợp không tự nguyện thi hành.

Chủ động tăng cường công tác phối hợp, phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự; Có kế hoạch phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật, chú trọng công tác truyền thông trong thi hành án dân sự. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chú trọng đối thoại trong quá trình giải quyết. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; Xây dựng đội ngũ công chức thi hành án dân sự trong sạch, vững mạnh. Đảm bảo không có tình trạng vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn và quản lý, điều hành. Phát huy tốt cơ chế một cửa; Tích cực hưởng ứng và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chung.

2/ Giải pháp cơ bản

5: Giai đoạn 2016 – 2021, Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã tiến hành kiểm sát, giám sát theo định kỳ và đột xuất 11 lần.

6: Giai đoạn 2016 – 2021, Cơ quan Thi hành án phối hợp tổ chức 7 cuộc họp liên ngành (Tòa án, Viện kiểm sát, Thi hành án dân sự) để thảo luận, thống nhất ý kiến tổ chức thi hành án đối với các vụ việc khó khăn, vướng mắc.

7: Giai đoạn 2016 – 2021, Cơ quan Thi hành án phối hợp với Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà 01 vụ việc phân chia tài sản chung; 04 vụ việc yêu cầu Tòa án giải thích bản án, quyết định để Cơ quan Thi hành án có đầy đủ cơ sở tổ chức thi hành tránh việc khiếu nại, tố cáo của đương sự.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố. Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố xây dựng tốt mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, UBMTTQ và các đoàn thể, UBND các phường trong công tác thi hành án, nhất là các vụ việc cần phải áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị, nhất là người đứng đầu; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật nghiệp vụ.

- Tuân thủ, Tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ tại đơn vị và các quy trình thực hiện, xử lý công việc do Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành.- Cơ quan Thi hành án dân sự cần tập trung mọi nguồn lực thi hành dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài nhất là các vụ việc về tranh chấp đất đai nhằm hạn chế việc khiếu nại, tố cáo.

- Có biện pháp chỉ đạo quyết liệt việc thi hành án dân sự ngay từ đầu năm công tác; định kỳ hàng tháng đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu thi hành án xong về việc và về tiền, từ đó chỉ đạo thi hành án phần đầu tỷ lệ thi hành xong năm sau cao hơn năm trước

- Tiếp tục phát huy công tác phối hợp liên ngành; tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố và sự phối hợp của các ngành Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án và các cơ quan liên quan khác trong tổ chức thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà quan tâm hơn nữa trong việc quản lý, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thi hành án trong việc tổ chức thi hành các vụ việc có khó khăn, vướng mắc.

Đề nghị Hội đồng nhân dân tiếp tục tăng cường chỉ đạo các Ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn kịp thời trong việc cung cấp thông tin có liên quan công tác thi hành án.

Trên đây là báo cáo tổng kết quả hoạt động giai đoạn 2016 - 2021, phương hướng nhiệm vụ thời gian tiếp theo; Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà kính báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố./.

Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy;
 - Thường trực HĐND TP;
 - Ban Pháp chế HĐND TP;
 - Đại biểu HĐND TP;
 - Cục THADS tỉnh Quảng Trị;
 - Lưu: VT, VP.
- } để báo cáo

CHI CỤC TRƯỞNG



Ngô Tú Ngọc